

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 10 tháng 01 năm 2012, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Dam; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia; lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

Năm 2011, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của toàn quân, toàn dân, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất đáng trân trọng. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp to lớn, tích cực của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ công chức viên chức ngành khoa học và công nghệ. Trình độ, năng lực khoa học và công nghệ của nước ta tiếp tục được nâng lên. Số lượng bài báo, công trình khoa học được công bố quốc tế tuy còn thấp nhưng đã tăng đáng kể, tốc độ đổi mới công nghệ nhanh hơn, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực đã được rút ngắn ở một số lĩnh vực. Công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được chú trọng, cơ chế xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đổi mới, hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ đang được chuyển đổi theo hướng tự chủ tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tăng mạnh. Các lĩnh vực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân có nhiều chuyển biến. Hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được mở rộng góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ nước ta phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhất trí với các đánh giá về những hạn chế, yếu kém được nêu trong báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhìn chung, cơ chế chính sách chưa thực sự tạo được môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển khoa học và công nghệ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ hiệu quả còn thấp; mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn thiếu cụ thể; hạ tầng khoa học và công nghệ chưa đồng bộ, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia sử dụng nguồn ngân sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ chưa được khai thác hiệu quả; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai các quỹ khoa học và công nghệ, khu công nghệ cao còn chậm,...

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Nhiệm vụ xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội, trong đó khoa học và công nghệ là một trong bảy giải pháp chủ yếu, đồng thời là một trong ba khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Để hoàn thành trách nhiệm quan trọng và nặng nề này, cơ bản nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu trong báo cáo. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ nhằm tạo cho được môi trường thật sự thuận lợi, để khoa học và công nghệ thật sự trở thành khâu đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, mô hình tăng trưởng của đất nước, hướng đến phát triển nhanh, bền vững.

Tạo ra cả động lực và sức ép để thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển nhanh sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả; các doanh nghiệp chủ động và mạnh dạn thay đổi, cải tiến, đổi mới công nghệ, coi đây là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp, của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Khẩn trương trình ban hành Danh mục sản phẩm quốc gia, trong đó bao gồm cả các chính sách, cơ chế chung cho các sản phẩm, đồng thời có những cơ chế chính sách riêng đối với những sản phẩm quốc gia có đặc thù, nhằm nhanh chóng đưa được nhiều sản phẩm quốc gia ra ứng dụng triển khai trên thị trường. Cần lưu ý rà soát kỹ Danh mục sản phẩm quốc gia để tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, trước hết tập trung vào ba lĩnh vực là toán học, vật lý và khoa học xã hội. Trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ cần lưu ý một số lĩnh vực có tiềm năng, như công nghệ thông tin để bứt phá, khai thác thế mạnh của đất nước; công nghệ sinh học để hỗ trợ phát triển sản xuất nông

nghiệp, y tế, môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển nhanh, có hiệu quả hai Khu công nghệ cao quốc gia hiện có tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đặc biệt chú trọng đổi mới công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trong đó khẩn trương nghiên cứu đổi mới cơ chế tài chính và quản lý ngân sách khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thanh tra, kiểm tra về khoa học và công nghệ. Tăng cường chỉ đạo và tập trung nguồn lực cho việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ đầu ngành trong từng ngành, từng lĩnh vực.

3. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt hai nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện khung thể chế và chuẩn bị nguồn nhân lực liên quan đến Dự án phát triển điện hạt nhân. Khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn địa điểm để triển khai Dự án xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân.

4. Tập trung chuẩn bị nội dung về phát triển khoa học và công nghệ để trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, CT, NN&PTNT, TT&TT, GD&ĐT, TC, KH&ĐT;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội;
- Hội đồng CSKH&CNQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, TH, KTN, KTTH, Công TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).VH 3/4

